

สิทธิพร เชนในเมื่อง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

HANA - ความเชื่อมั่นต่ำ(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

วันวาน ได้กล่าวถึงจิตวิทยาของตลาดไปบ้างแล้วพอสมควร และก็ เป็นเรื่องทีกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ตลาด หรือ SET Index หลุด 1520 ลงมา... แกรมได้กล่าวย้ำไว้ให้ ด้วยอีกว่า การต่ำกว่า 1490 ลงมานั้น จะยิ่งบั่นทอนตลาด ด้วยเหตุอันใด แล้วบรรยากาศของตลาด ก็ดูจะเป็นไปตามที่กล่าวไว้เสียด้วยนี่สิ ดังนั้น เรื่องที่เหนือเมฆเคยขอไว้ก่อนหน้านี้มานานแล้ว อาจจะต้องเริ่มเอามา พิจารณากันหนักมากขึ้นแล้วกระมัง... แล้วที่จั่วหัวมาวันนี้ นั้น ก็อาจจะเกี่ยวโยงไปในหลายๆ เรื่องหรือเปล่า ก็ไม่ขอล่ามามากไปกว่านั้นะครับ เดี่ยวจะไปก้าวก่ายในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานกันไป... แต่ถ้าจะมองในภาพ ของตลาดเวลานี้ อากการความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาด ไม่ว่าจะกลุ่มต่างชาติ หรือ รายใหญ่ๆ อาจมี ความเชื่อมั่นในระดับต่ำ ไม่ว่าจะมาจากเรื่องใดๆ ก็ตาม หนึ่งในผลกระทบที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนนั้น ก็คง จะเป็นเรื่องของค่าเงินบาท เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ที่จะมีทิศทางอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องได้ หรืออาจจะยาว ไปอีกสักกระยะหนึ่ง นั่นก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่ง ที่หุ้นส่งออก หุ้นท่องเที่ยว หรือ หุ้นที่เกี่ยวข้องกับนักเดินทาง จากต่างชาติเข้ามาใช้บริการของหุ้นนั้นๆ ก็อาจจะได้รับผลในเชิงบวก อันนี้ ท่านนักลงทุนต้องไปตามอีกที ก็แล้วกันนะ เพราะเหนือเมฆกล่าวแล้ว จะไม่เอ่ยถึงเรื่องของปัจจัยพื้นฐานมากนัก... แต่เรื่องของ SET Index นี้แหละ ประเด็นที่จะต้องคุยกัน อยู่สี่มณะครับ ต่ำกว่า 1450 ลงมาแล้วนั้น แนวโน้มอาจจะเป็นอย่างไรต่อ เหนือเมฆกล่าวไว้สักกระยะหนึ่งแล้ว... และเรื่องของกลยุทธ์ ก็เอ่ยไว้ไม่น้อยเช่นกัน แล้วจะว่ากันบ่อยๆ นะ

ดูตามเกม...

อาจจะยังพอเก็งกำไรระยะสั้นได้ หรือ ดีไม่ดี อาจจะมีรอบยาวๆ ให้ได้เห็นได้ ทั้งนี้ ก็ดูเงื่อนไขของเกมการเล่นของราคา ในแต่ละช่วงแต่ละจังหวะไปด้วยอีกที (ดูค่าบาท ประกอบด้วยก็ดี)

แนวรับ : ...61.5-60.0 เน้นไม่ต่ำกว่า 60.0 จะอุ่นใจกว่า

เป้าหมาย : ...65.0-66.0 ยืน 66.0 ได้ ก็อาจจะมองยาวได้

Price Chart...(HANA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น HANA... อันนี้เป็นโครงสร้างใหญ่ๆ นะ อาจจะยังไม่ยืนยันแนวโน้มเชิงบวกมากนัก ก็ต้องไปดูกันที่รูปแบบของโครงสร้างย่อย ซึ่งก็คือว่ามีภาพของ แนวโน้มเชิงบวก หากยังสามารถยืนเหนือระดับ 60.0 ได้อย่างมั่นคง ซึ่งนั่น โอกาสของการขึ้นในระยะสั้น เพื่อทดสอบระดับ 65.0-66.0 ก็อาจจะยังคาดหวังได้ต่อไป และในการแกว่งตัวที่ระดับ 65.0-66.0 หากว่าจะยืนระดับ 66.0 ได้มั่นคงต่อดูแลแล้วนั้น ก็นั่นแหละครับ รูปแบบของโครงสร้างใหญ่ๆ จะกลับมามีแนวโน้มในเชิงบวกอย่างชัดเจนอีกครั้ง แปลว่า รอบขึ้นยาวๆ ก็จะกลับมาได้อีกครั้ง... และอาจจะมีกระแสชากขึ้นแรงๆ ตามมาได้ในช่วงจังหวะก็ได้ด้วยนะ